

## Hội thảo Giáo dục hướng nghiệp trong kỷ nguyên số: Thực trạng- Giải pháp cho nhà trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh, năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Hội thảo "Giáo dục hướng nghiệp trong kỷ nguyên số: Thực trạng - Giải pháp cho nhà trường trung học cơ sở, trung học phổ thông" vào ngày 13 tháng 12 năm 2024. Chương trình hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 530 quý đại biểu gồm:

- Đại diện các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn, hội cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Các trường Đại học trên địa bàn tỉnh; Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp và Các chuyên gia, nhà khoa học.
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Lãnh đạo và giáo viên thuộc các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.



Trong buổi hội thảo, ông Hoàng Nam Tiến, Tập đoàn FPT đã chia sẻ về những xu hướng công nghệ nổi bật như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hoá và thực tế ảo (VR), đồng thời phân tích tác động của các công nghệ này đối với các ngành nghề trong tương lai. Những thông tin ông mang đến không chỉ mở rộng tầm nhìn cho các đại biểu mà còn khơi dậy nhiều ý tưởng sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn giáo dục.



Hội thảo tập trung bàn thảo các xu hướng công nghệ và sự dịch chuyển nghề nghiệp trong bối cảnh kỷ nguyên số. Dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, thị trường lao động đã và đang thay đổi nhanh chóng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho giáo dục hướng nghiệp trong việc dự báo xu hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng phù hợp cho học sinh. Sự chuyển mình này cũng tạo điều kiện để ngành giáo dục tận dụng AI trong cá nhân hóa quá trình hướng nghiệp, giúp học sinh xác định nghề nghiệp phù hợp dựa trên năng lực và sở thích cá nhân.

Một điểm nhấn nổi bật tại hội thảo là việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) trong giáo dục hướng nghiệp. Nhờ VR, học sinh được trải nghiệm trực quan và sống động về các ngành nghề, từ đó khơi gợi hứng thú và giúp các em hiểu rõ hơn về bản chất công việc. Công nghệ này, kết hợp với các phương pháp tổ chức giáo dục hướng nghiệp mang tính trải nghiệm, không chỉ nâng cao hiệu quả học tập mà còn chuẩn bị cho học sinh khả năng ứng phó với sự thay đổi liên tục của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng thảo luận về những yếu tố tâm lý-xã hội đặc thù của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, hai thế hệ đang chiếm phần lớn lực lượng học sinh hiện nay. Hiểu được đặc điểm, xu hướng và tâm lý của các thế hệ này là yếu tố cốt lõi để thiết kế các chương trình hướng nghiệp phù hợp. Đây cũng là tiền đề để xây

dựng hệ sinh thái hướng nghiệp cá nhân hóa, nơi mỗi học sinh đều nhận được sự hỗ trợ tối ưu dựa trên đặc điểm riêng biệt của mình.

Ngoài ra, hội thảo còn đề cập đến thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Các giải pháp cải tiến được đưa ra nhằm tăng cường tính hiệu quả và tích hợp chặt chẽ giữa nội dung hướng nghiệp với các môn học chính khóa. Song song đó, vai trò của truyền thông cũng được nhấn mạnh như một công cụ mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức xã hội. Các chiến lược truyền thông hiện đại, linh hoạt sẽ giúp kết nối tốt hơn giữa nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giáo dục hướng nghiệp.

Hội thảo không chỉ đưa ra những góc nhìn mang tính thời sự mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của giáo dục hướng nghiệp trong bối cảnh kỷ nguyên số. Những giải pháp được đề xuất là bước tiến quan trọng, giúp thế hệ trẻ sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức trong tương lai.



*Đưa tin: Văn phòng - Sở GDĐT*

*(Nguồn: [Hội thảo “Giáo dục hướng nghiệp trong kỷ nguyên số” tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Định hình tương lai giáo dục - Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic Tuyển sinh 2023](#))*